



Line ทาง

●●● รว.คณนาคณ อาคม เติม
พิทยาไพสิฐ กดปุ่มเปิดใช้สะพานเข้าสนามบิน
ดอนเมืองตัวใหม่บริเวณหน้าอาคาร
ระหว่างประเทศแล้วตั้งแต่ปลายวันอาทิตย์
ที่ผ่านมา เพิ่มทางเข้าสนามบินอีกจุดเพิ่ม
จากสะพานเข้าบริเวณหน้าคลังสินค้าและ
ฐานทัพอากาศ ●●● ปิดข้อบกพร่อง
ทางหลวงหรือตัวเก่าสร้างใหม่ขยับทางขึ้น
สะพานไม่ให้ขวางถนนวิภาวดีขาออกแก้
ปัญหาคอขวด เพิ่มเลนจาก 2 ช่องเป็น 3
ช่องน่าจะช่วยระบายรถถนนวิภาวดีขาออก
ได้จริง ●●● วันศุกร์ที่ผ่านมา นิตินัย

คุณธรรมต้องเป็นโครงการที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า
1,000 ล้านบาทแต่ได้นำโครงการออกแบบ
ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ซึ่งมีมูลค่า
เพียง 329 ล้านบาทเข้าร่วมด้วยเพราะสังคม
ให้ความสนใจมากจึงเสนอกรมบัญชีกลางขอ
บรรจุโครงการเข้าร่วมด้วย ●●● ทอท.
ต้องการทำทุกวิถีทางหวังสร้างความน่าเชื่อ
ถือและแสดงให้เห็นว่าโครงการนี้โปร่งใส
จริง ๆ และการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลัง
ที่ 2 ต้องรอดผลการพิจารณาจากอัยการอยู่รอด
ว่าน่าจะส่งผลการพิจารณากลับมาก่อน
ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท. 21
ธ.ค.นี้ส่วนการเปิดประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์
และพื้นที่ร้านค้าปลอดภาษี (คิวดีฟรี) ในท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิอยู่ระหว่างจัดทำร่างรายละเอียดเงื่อนไข (ทีไออาร์) ประมูลคาดว่า
จะเสนอบอร์ด ทอท.พิจารณาเดือน ธ.ค.



ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
หรือ ทอท.ไปทบทวนโรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ
จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรมระหว่าง
ทอท. กับคณะผู้สังเกตการณ์โครงการซื้อ
ตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) และ
ผู้รับจ้าง โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (ทสก.) (ปีงบประมาณ 54-60)
4 โครงการ 12 สัญญาวงเงินรวมกว่า 1.2
แสนล้านบาท ●●● ทั้งโครงการพัฒนา
ทสก. ระยะที่ 2, โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้น
ที่ 3, โครงการออกแบบก่อสร้างอาคารผู้
โดยสารหลังที่ 2 (เทอร์มินอล) และโครงการ
งานจ้างปรับปรุงระบบตรวจสอบวัตถุระเบิด
และงานปรับปรุงระบบลำเลียงกระเป๋า
สัมภาระของอาคารผู้โดยสารหลัก ●●●
นายนิพนธ์บอกในวันนั้นว่า ตามหลักการ
ของโครงการที่จะเข้าร่วมจัดทำข้อตกลง

61-ม.ค. 62....เมื่อเทอร์มินอล 2 ยังไม่จบ!
ก็ต้องตัดออกจากการประมูลรอบนี้ไปก่อน
●●● ตกเย็นวันนั้นข่าวการลงนามข้อ
ตกลงคุณธรรมไม่มีในทันที...เลขได้เห็น
บิก ทอท.โอเคครบถ้วนเฟสบู๊กส่วนตัวว่า
“ข่าวโปร่งใส...ไม่น่าสนใจ!!...สื่อแนวไม่
โปร่งใสน่าสนใจว่ามาก#ข่าวร้ายลงฟรี
ข่าวดีเสียตั้งค์”...แหม ๆ “น้อยใจเธอค้า
ทำแถม”....งานดี ๆ แบบนี้เดลินิวส์จัดให้
อยู่แล้ว ออนไลน์ข่าวผ่านเว็บไซต์เดลินิวส์
ให้ตั้งแต่บ่าย ๆ วันงานเลขนี้...ยังขึ้นชัณณะ
คะว่า ข่าวร้ายลงฟรี ข่าวดีก็ต้องเสียตั้งค์
ค้า...คริคริ ●●● ว่าแต่ว่าอีกไม่กี่เดือนจะ
หมดวาระนั่งเก้าอี้แล้ว จะอยู่ต่อเฉลี่ย
เทอร์ฯ 2 ให้ ทอท.อีปีว้นออ.?? ●●●

นายสปีด
transport@dailynews.co.th